

แผนการปฏิบัติการพยาบาลของอาจารย์พยาบาล (Faculty Practice)

หน่วยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลสุรินทร์

ปีการศึกษา 2566

เลือกรูปแบบการปฏิบัติการพยาบาล (Faculty Practice) ของอาจารย์พยาบาล

- () 1. ทำงานร่วมกับ APN/ พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป มี case load ในคลินิกการพยาบาล
- () 2. ทำงานร่วมกับผู้บริหารในการพัฒนารูปแบบบริหารพยาบาล คุณภาพบริการพยาบาลเพื่อผู้รับบริการกลุ่มเป้าหมาย หรือการพัฒนาบุคลากร/กำลังคน
- (/) 3. ทำงานร่วมกับ APN/ พยาบาลผู้ชำนาญการขึ้นไป ทำวิจัย ใช้ผลงานวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติทางการพยาบาลหรือพัฒนาความรู้จากกรณีศึกษาในสถานการณ์จริง
- () 4. สร้างความรู้จากการปฏิบัติและการวิจัย ตีพิมพ์ผลงานวิชาการร่วมกับฝ่ายการพยาบาลเป็นต้น
- () 5. Individual Development Plan (IDP) ของอาจารย์แต่ละท่านที่สามารถออกแบบเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นกลุ่ม

สอดคล้องกับรายวิชา การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2

ชื่อ - สกุลอาจารย์	วัตถุประสงค์/ เป้าหมายของการสร้างความเชี่ยวชาญของอาจารย์	สอดคล้องกับรายวิชา	ระบุหอผู้ป่วย/ หรือชื่อหน่วยบริการสุขภาพ	รายชื่อพยาบาล APN/ พยาบาลผู้ชำนาญการที่ร่วมงาน	แผนการทำงาน
อรปรียา ผ่องใส	1. เพื่อพัฒนารูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 2. เพื่อนำแนวทางที่ได้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ์ 2	การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	แผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลสุรินทร์	1.นางปิยนันท์ ผาโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 2.นางบุญรัตน์ จรุงจิตตานุสนธิ์ จรุงจิตตานุสนธิ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	- 6-9 ธ.ค. 2566 เวลา 8.00-16.00น. (จำนวน 28 ชม.) ทำงานร่วมกับคุณปิยนันท์ ผาโคตร และคุณบุญรัตน์ จรุงจิตตานุสนธิ์ ในการค้นหาปัญหา และความเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกำหนด - 4-7 ธ.ค. 66, 5-7 มี.ค.67 เวลา 08.00-16.00น. (จำนวน 49 ชม.) ทำงานร่วมกับคุณปิยนันท์ และคุณบุญรัตน์ ในสืบค้นข้อมูลงานวิจัย บทความวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ในการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด 15-16,22-24 พ.ค. 67 เวลา 08.00-16.00น. (จำนวน 35 ชม.) นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้กระบวนการ systematic

ชื่อ - สกุลอาจารย์	วัตถุประสงค์/ เป้าหมาย ของการสร้างความ เชี่ยวชาญของอาจารย์	สอดคล้องกับ รายวิชา	ระบุท่อบุคลากร/ หรือชื่อหน่วย บริการสุขภาพ	รายชื่อพยาบาล APN/ พยาบาล ผู้ชำนาญการ ที่ร่วมงาน	แผนการทำงาน
					review ร่วมกับคุณปิยนันท์ และคุณบุญรัตน์ - 11-13 มิถุนายน 67 เวลา 08.00.-16.00น. (จำนวน 21 ชม.) จัดทำร่างแนวปฏิบัติการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อ ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด คุณปิยนันท์และคุณบุญรัตน์

ลงชื่อ อรปรียา
(นางสาวอรปรียา ผ่องใส)

ลงชื่อ ฝนทอง ผู้เห็นชอบ
(นางสาวฝนทอง จิตจำนง)
ประธานสาขาวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์